



## รายละเอียด

### กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ

“ปกป้องโลก ปกป้องเรา ด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อม : Only One Earth, Be Better Together”

“ปกป้องโลก ปกป้องเรา ด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อม : Only One Earth, Be Better Together” หมายถึง การมุ่งเน้นการจัดการอนามัยอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลภายใต้สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคมหาวิทยาลัย และภาครัฐ สอดรับกับธีมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดไว้ว่า “โลกเรามีเพียงใบเดียว (Only One Earth)” กล่าวคือมนุษย์ใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดบนโลกใบนี้ หลายครั้งการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการดำรงอยู่ของมนุษย์ ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียจากทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มากมาย การฉกฉวยโอกาสนี้ นับเป็นก้าวที่ท้าทายในการกระตุ้นความตระหนักผู้รับผิดชอบและชะลอการเกิดภาวะวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์เหมาะแก่การดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติต่อไป

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๕ (๔ กรกฎาคม) **ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕** เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน สู่อนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

#### ❖ ตัวอย่างกิจกรรม

- กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานหรือชุมชน ในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะโดยใช้หลัก ๓ช คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการลดการใช้ขยะพลาสติก โฟม ขยะอิเล็กทรอนิกส์
- กิจกรรมส่งเสริมการลดมลพิษทางอากาศ เช่น ลดการเผาขยะในที่โล่ง ปลูกต้นไม้ดูดซับสารพิษ การลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
- กิจกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เช่น การส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคล (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ) การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล การจัดสถานที่และพื้นที่ปรุงประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
- กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)  
การร่วมกันทำความสะอาดและจัดบริเวณพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ การขนส่งสาธารณะ รวมถึงที่พักอาศัยของประชาชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
- กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ร่วมแลกเปลี่ยนบอกเล่าเรื่องราวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานพื้นที่ ชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ
- กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  
รณรงค์ให้หน่วยงานพื้นที่ ชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ประชาชนห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

➤ **การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม**

โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำความสะอาด การเสริมสร้างสุขวิทยาส่วนบุคคล (กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ) เพื่อป้องกันและการลดความเสี่ยงโรคให้กับประชาชน หรือผู้ประกอบการในพื้นที่สาธารณะ ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถดูแลจัดการสุขภาพของตนเองได้

➤ **การจัดการเสวนาวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ปกป้องโลก ปกป้องเรา ด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อม : Only One Earth, Be Better Together”** เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้สุขภาพที่ดีของทุกคน

❖ **การรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม**

๑. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตามแบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม ไปยัง E-mail : [env.thaiday@gmail.com](mailto:env.thaiday@gmail.com) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแชร์ภาพ คลิปวิดีโอกิจกรรม พร้อมข้อความสั้น ๆ ผ่านสื่อโซเชียล ได้แก่ Facebook Line Instagram website หรือสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง พร้อมใส่เครื่องหมาย

#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๕

#Thai Environmental Health Day 2022

#กรมอนามัย

ได้ข้อความที่โพสต์ เพื่อร่วมสื่อสารแลกเปลี่ยนเรื่องราวดี ๆ

๓. หน่วยงานที่มีการรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ ใบประกาศเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

\*\*\* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

<http://env.anamai.moph.go.th>

